



ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์บทความ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗

เพื่อให้การดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์บทความในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระครูสิริสุตานุยุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

บรรณาธิการ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

บัญชีแนบท้าย

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ ๗ (วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดลำพูน

๑	พุทธศาสนากับนวัตกรรมและการวิจัย โดย พระสันต์ทัศน์ คมกักรปัญญา (สินสมบัติ)
๒	การเมือง : ปัจจัยความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม โดย จันทร์สม์ ตาปูลิง และธันวา ชัยแก้ว
๓	โลกเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาชีวิตและสังคม โดย เจริญ มณีจักร์ ,พระครูพิพิธจารุธร
๔	การพัฒนาศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวสาธารณสุขประชาชนจีนของผู้ประกอบการและชุมชนในจังหวัดเชียงราย โดย นเรศร์ บุญเลิศ
๕	การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย โดย นเรศร์ บุญเลิศ
๖	พฤติกรรมด้านสุขภาพและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย เจตนิพัทธ์ พิธยานุวัฒน์, พระครูโอภาสสรวิคุณ (ชาติรี อาสโภ), พระมหาสหาย กนตธมโม (จำปาแก้ว), พระพรหมพิริยะ ถาวโร (มาลัยรักษ์), พรภริมย์ ยอดบุญ
๗	เครื่องมืออาชีพกับการศึกษาไทยยุคสังคม New normal โดย พระพรหมพิริยะ ถาวโร (มาลัยรักษ์)
๘	การศึกษาภาษาบาลีกับการดำรงอยู่แห่งพระพุทธศาสนา โดย พระมหาธีรวัฒน์ ธิรจิตโต
๙	การพัฒนาถนนศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย โดย พระครูธีรศาสน์ไพศาล,อารุณ สิทธิวงศ์
๑๐	การพัฒนาถนนศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย พระครูปริชาวรพิพัฒน์
๑๑	ช่วงศิลปะ : รูปแบบกิจกรรมและการจัดงานศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย โดย พระครูศรีรัตนกร และพระครูกิตติพัฒนานุยุต
๑๒	การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย พระมหาเอกพจน์ รตนจันท
๑๓	แนวทางการพัฒนาวัดตามมาตรฐานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในจังหวัดเชียงราย โดย พระอธิการอภิชาติ ปริสุทโธ
๑๔	รูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย โดย พระอัคราภิสุทธิ สิริวิฑฒโน และพระรัตนมณี.
๑๕	The City of Art : รูปแบบการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย โดย พระอัคราภิสุทธิ สิริวิฑฒโน
๑๖	กำเนิดและพัฒนาการแนวคิดทางศาสนาแบบสมณะและพราหมณ์ในอินเดีย โดย บรรพต แคไธสง
๑๗	วิธีการรักษาстил ๕ ตามนโยบายของโครงการหมู่บ้านстил ๕ ของชุมชนในตำบลปากของ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย พระครูโกศลพัชราศัย (ประทวน ศรจันทร์)
๑๘	การศึกษากฎแห่งกรรมที่ปรากฏในพระมาลัย โดย พระอธิการนิพนธ์ ธมมทีโป (โกศิริ)
๑๙	ศึกษาวิธีการฟังพระรัตนตรัยตามหลักพระพุทธศาสนา โดย พระกฤษณะ สนมมโน (มะลิแย้ม)
๒๐	ลัทธิใหม่เพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดย พระครูใบฎีกาธนู ธนวิฑฒโน (เนียมวงศ์)
๒๑	การสื่อสารเชิงพุทธในวิถีชีวิตของสังคมล้านนา โดย วุฒิ หมื่นสิน
๒๒	วิถีชุมชนล้านนากับการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดย กิตติศักดิ์ แห่งทอง

๒๓	จริยธรรมเชิงพุทธ: การเสริมสร้างคุณลักษณะวิถีชุมชนล้านนาของความเป็นครู โดยพระสมพงษ์ ญาณวิถีโก
๒๔	แนวทางการบริหารการพัฒนาชนบท โดย พระปลัดพีระพงษ์ ฐิตธมฺโม
๒๕	โลกทัศน์ของพลเมืองกับอุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองกระแสหลักในศตวรรษที่ ๒๑ โดย อนุชา พลทะกุล
๒๖	การมีส่วนร่วมของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านน้ำพุ อำเภอกีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดย พระครูสมุห์ธวัชชัย สุมุตโต (ม่วงไหมทอง)
๒๗	การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการองค์กรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โดย พระครูสมุห์จรัสชาติ พุทธธรรมาภิกขุ
๒๘	หลักพุทธธรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ฌปภัช พัชรกรโชติ
๒๙	สังคมไทยกับการเมืองการปกครอง โดย พิบูลย์ เพ็ชรพาณิชย์กุล
๓๐	ประชาชนสังคมยุคปัจจุบัน โดย พระพิพิธพัชรโรดม (อานวย อินทวณฺโณ)
๓๑	บทบาทประชาสังคมกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียง โดย พระครูเกษมธรรมากร และ สุเทพ เชื้อสมุทร
๓๒	บทบาทของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในเขตอำเภอมือง จังหวัดระยอง โดย สุเทพ เชื้อสมุทร
๓๓	การอ้างความไม่รู้ในพระวินัย โดย พระมหาอินทร์วงศ์ อิศรภากณี
๓๔	ประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กรตามหลักอิทธิบาทธรรม โดย วชิษฐ์พล กุลพรม
๓๕	แนวทางสันติประชาธรรม ท่ามกลางยุคสมัยแห่งการปะทะกันทางความคิดเก่ากับใหม่ โดย กิตติพงษ์ โคตรจันทิก, อภิขญา ฤาชัย, พระศิวกว ปรณฺญาวุฑฺโฒ (สังข์ทอง), พระครูรัตนาวโรสุทธี (สมหมาย สนิทวาจา)
๓๖	การสร้างภาพลักษณ์ทางจริยธรรมของนักการเมืองไทยยุคใหม่ โดย พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ
๓๗	พุทธจริยธรรม : แนวคิดและนโยบายการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย โดย ฌปภัช พัชรกรโชติ
๓๘	การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย โดย ดาวานภา เกตุทอง
๓๙	พุทธบูรณาการกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดย พระครูโกวิทธรรมวาทิ, ไพรินทร์ ฌ วันนา
๔๐	วิถีสันติศึกษาในสังคมไทย โดย พระปลัดเมธี เขมปญฺโญ, เฉลียว รอดเขียว
๔๑	การพัฒนาจิตอาสาเชิงพุทธบูรณาการ โดย พระครูสิริพัชรโสภิต, พระครูปริยัติพัชรธรรม, วิรัตน์ ฉัตรวีโรจน์
๔๒	แนวทางการบริหารทุนมนุษย์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระครูสังฆรักษ์วิจิตร ธีรจิตโต (สุนทราวัตร)
๔๓	กลยุทธ์ธุรกิจ เดลิเวอรี่ ในยุคโควิด ๑๙ โดย ปิ่นปิ่นท์ เหลืองพิทักษ์ ปิยธิดา วงศ์ใหญ่
๔๔	การพัฒนา รูปแบบและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดย กำพล สุกันโท
๔๕	การวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่ใช้ในหนังสือเจ้าชายน้อย (The Little Prince) โดย Phra Tayzanaraida ณัฐชา คุรุฑารัก, พระครูโกวิทธรรมวาทิ.
๔๖	พระสกุลลำพูน : รูปแบบการขับเคลื่อนพุทธนวัตกรรมการเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งในจังหวัดลำพูน โดย พระครูภาวนาโสภิต, นิกร ยาอินตา, ภราดร สุขพันธ์, บุญญาตา ประภัสร์สิริ
๔๗	การวิเคราะห์ความเป็นชายในงานโฆษณาสเปรย์ดับกลิ่นกายชายยี่ห้อ Axe ภายใต้บริบทนานาชาติ โดย พระพิทักษ์ พิทักษ์ชลธิ จันทน์ กันโท, ธันวา ชัยแก้ว,
๔๘	การเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา

	โดย พระมหาไกรสร แสนวนงค์ และคณะ
๔๙	การวิเคราะห์การแปลจากบทภาพยนตร์เรื่อง มหาบุรุษชามุไร โดย พระสุพจน์ มูลครอง ภราดร สุขพันธ์, วิภาพร สุรินทร์ธรรม.
๕๐	ศึกษาหลักอิทธิบาท ๔ ในมหาปรินิพพานสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย พระอนันต์ อภินนโท(ผากา) แม่ช้อมรรรัตน์ พุทธอริยวงศ์,เบญญาภา เพิ่มบุญ.
๕๑	เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเมือง โดย วีระ จุฑาคุปต์ และบุญเดือน ทรัพย์เพชร
๕๒	คิดบวกเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จ โดย ฐิติญาภรณ์ วงษา และสุขสันต์ เขียวพลอย
๕๓	ภาษาวิวัฒน์ : การใช้ภาษาในการสื่อสารในยุคปัจจุบัน โดย พระครูประภาตปัญญาธร อธิปญโญ (ปัญญางาม)
๕๔	พระพุทธศาสนาเถรวาทกับการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม โดย พระครูวิรุฬสุวรรณดิษฐ์ กนตธมโม
๕๕	ภาวะผู้นำกับการบริหารงานองค์กรอย่างยั่งยืน โดย พระครูวิโรตศาสน์ประดิษฐ์ ฐานวิโร (อินตะวงษ์)
๕๖	การวิเคราะห์ความแตกต่างเรื่อง กฐิน ในสมัยพุทธกาล - ปัจจุบัน โดย พระครูสุจิตพัฒนพิธาน สมจิตโต (ชูเชื้อ)
๕๗	การบริหารจัดการเชิงพุทธ : องค์การสมัยใหม่ โดย พระใบฎีกาวัชชัย จรณธมโมกับ พระมหาประเวศ ปญญาทีโป
๕๘	นวัตกรรมจัดการที่เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑ โดย พระอธิการเฉลย อนุทโก
๕๙	การพัฒนาผู้นำและภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ โดย บุญเดือน ทรัพย์เพชร และ พระครูวินัยธรปัญญา ศรีสมุทร
๖๐	ประสิทธิภาพในการบริหารงานยุคใหม่ โดย สุขสันต์ เขียวพลอยและนฐิติญาภรณ์ วงษา
๖๑	การบริหารการพัฒนาองค์การยุคใหม่ตามหลักธรรมมาภิบาล โดย อำนาจ สาเขตร์ และพระครูวินัยธรปัญญา ศรีสมุทร
๖๒	พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสถาบันครอบครัว โดย ประเด็น แบนปิง และไพรินทร์ ฦ วันนา
๖๓	ภาวะผู้นำของครูบาศรีวิชัยที่มีต่อการสร้างพลังชุมชน โดย พระมหาวัชชัย ธมมรสี
๖๔	แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย สุบิน วันนนตา และปรีชา ศรีสอนใจ
๖๕	บริบทและการพัฒนาการเมืองระดับท้องถิ่นไทย โดย ทักษิณ ประชามอญ
๖๖	กระบวนการจัดการทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อความสุขของชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดสนุก โดย พระครูสิริเจตยานุกิจ
๖๗	พหุวัฒนธรรมชาติพันธุ์ : แนวคิด ความเชื่อ ภาษา และกระบวนการจัดการทางสังคมเพื่อเสริมสร้าง ความสุขของกลุ่มจังหวัดสนุก โดย พระครูสิริเจตยานุกิจ
๖๘	การจัดการป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนสู่การสร้าง คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน จังหวัดน่าน โดย วรปรัชญ์ คำพงษ์
๖๙	การศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของชุมชนในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดย พระพัฒนา ปญญาสาโร (พุทธามาส)
๗๐	หลักการสื่อสารของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในมหาขันธก วินัยปิฎก โดย ไพรินทร์ ฦ วันนา และประเด็น แบนปิง
๗๑	กลวิธีการสร้างสรรค์อัตลักษณ์ของตัวละครในรวมเรื่องสั้น “เมืองไทยไม่ใช่ของคุณคนเดียว” ของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” โดย ปพิชญา พรหมกันธา และพัทธนันท์ พาป้อ

๗๒	กลวิธีการใช้ภาษาในความเรียง “สายลมและเส้นขอบฟ้า” ของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” โดย พัทธนันท์ พาป้อ และปพิชญา พรหมกันธา
๗๓	กลวิธีการใช้ภาษาในบทเพลงเพื่อชีวิตของ “พงษ์สิทธิ์ คำภีร์” โดย ปุ่น ชมภูพระ, ปพิชญา พรหมกันธา, พัทธนันท์ พาป้อ
๗๔	การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ โดย กุลณัฐ สุขัยยะ, พัทธนันท์ พาป้อ และปพิชญา พรหมกันธา
๗๕	การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้บทร้อยกรองร่วมกับวิธีการสอนแบบ ๕W๑H สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดย ปวีณา ทบแป, พัทธนันท์ พาป้อ, ปพิชญา พรหมกันธา
๗๖	การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้สื่อนิทาน โดย อัฐพล พงษ์สระพัง, ปพิชญา พรหมกันธา และพัทธนันท์ พาป้อ
๗๗	การใช้โวหารและภาพพจน์ในโคลงนิราศนรินทร์ โดย กนกวรรณ เนียมจันทร์๑, ปุ่น ชมภูพระ พัทธนันท์ พาป้อ และปพิชญา พรหมกันธา
๗๘	แนวคิดที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของ จเด็จ กำจรเดช “แดดเขาร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ” โดย น้ำฝน พลโยธา, ปุ่น ชมภูพระ, ปพิชญา พรหมกันธา และพัทธนันท์ พาป้อ
๗๙	การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ KWDL โดย ปรียาภรณ์ ยงขามป้อม, พัทธนันท์ พาป้อ และปพิชญา พรหมกันธา
๘๐	ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด ร่วมกับ KWL-Plus ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดย พัทธนันท์ กันนิยม
๘๑	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย พูลเกียรติ มงคลสวัสดิ์
๘๒	ปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีของสำนักงานบัญชีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ โดย สุรัตน์ ยาสิทธิ์ และเสรรฐสุดา ปรีชานนท์
๘๓	การอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปปะพื้นถิ่นลุ่มน้ำแม่ทา : กรณีศึกษาพระพุทธรูปปูนปั้นกลุ่มช่าง ลุ่มน้ำทา จังหวัดลำพูน โดย ภารภัทร วังแจ่ม
๘๔	การจัดการปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและคุณภาพรายงานทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง โดย เพลินพิศ โพธิ์วัน และชินเชิง แก้วก่า
๘๕	การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในเขตอำเภอเด่นชัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย ศุภวาร วงศ์รอบ และวรลัญจก์ บุญยสุรัตน์
๘๖	การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยเทคนิคการละคร โดย จิตติยา ศรีประเสริฐ และรัตนา ยาวิเลียง
๘๗	การออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องบ้านลอยน้ำติด ไฟแอลอีดี โดย จีระยา แสนโคตร, กานต์ตระกูลรัตน์ วุฒิเสลา
๘๘	การจัดการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม วัดพระธาตุดอยสะเก็ดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม โดย อนุรักษ์รัตน แก้วนิล
๘๙	ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตศูนย์กลาง โดย นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์
๙๐	แรงงานข้ามชาติ : สิทธิและปฏิบัติการภายใต้ระบบประกันสังคมศึกษากรณีว่างงาน ช่วงการแพร่ระบาดของ ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดย ปรีพัตร ปานจู
๙๑	การศึกษาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดย พระชลวัฒน์ ชลวโร

๙๒	ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่องนักธรณีวิทยารุ่นเยาว์ โดย พัฒนลิน สิริไชยสิทธิ์, กานต์ตระกูลรัตน์ วุฒิเสลา
๙๓	ช่างเครื่องเงินชนเผ่าลีซู บ้านห้วยจะค่าน : ผู้สร้างสรรค์เครื่องประดับเงินของชนเผ่า โดย ภาณุพงศ์ จงขานสิทธิ์ * จุฑามาศ ดอนอ่อนเบา
๙๔	การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักเรียนชาติพันธุ์ ผ่านการแสดงออกทางงานจิตรกรรม โดย นพฤทธิ์ พักแก้ว
๙๕	ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุม โดย มาลีรัตน์ พัฒนาการณ์, สุระทิน ชัยทองคำ
๙๖	การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่องเซฟขนมไทยรุ่นจิ๋ว โดย ยิ่งลักษณ์ ผลาผล กานต์ตระกูลรัตน์ วุฒิเสลา
๙๗	การสร้างพื้นที่ทางสังคมของครูเพศที่สามในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา โดย ยุทธนา เปี้ยจันตา และนฤมล ธีรวัฒน์
๙๘	การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่องเทียนทำมือ โดย สิริวิษ ขัมภรัตน์และกานต์ตระกูลรัตน์ วุฒิเสลา
๙๙	การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom โดย สุชาดา เกตุดี
๑๐๐	ความรับผิดชอบทางอาญา กรณีลักทรัพย์เสมือนจริงในเกมออนไลน์ โดย อภิสรา วงษา
๑๐๑	ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องผ้าทอท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โดย อมลรัศมี จันเขียว
๑๐๒	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดย อรุณา เปาลีวัฒน์
๑๐๓	พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจและภาพลักษณ์ ของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าผ่านเฟซบุ๊ก โดย จันทิมาภรณ์ ประถมพันธ์ และปรียา รินรัตนากร
๑๐๔	การแสวงหาข่าวสาร ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซื้อเครื่องตัดหญ้าในเขตจังหวัดจันทบุรี โดย กชกร วาตานาเบ้ และปรียา รินรัตนากร
๑๐๕	พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความคิดเห็น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้างที่จำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ โดย กัลญา วิถีธรรมศักดิ์ และปรียา รินรัตนากร
๑๐๖	พฤติกรรมการท่องเที่ยว และ ความต้องการที่พัก ในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดย ศรุตฯ สุชีรัตน์ และปรียา รินรัตนากร
๑๐๗	พฤติกรรมการซื้อและแรงจูงใจต่อการซื้ออุปกรณ์กีฬาตกปลาผ่านร้านค้าจำหน่ายและเว็บไซต์ ช้อปปี้ (Shopee) โดย อาริรัตน์ สุชีรัตน์ และปรียา รินรัตนากร
๑๐๘	การเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ของฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรี โดย โต้ เฉลิมวงศ์ตระกูล และปรียา รินรัตนากร
๑๐๙	ทัศนคติ ความต้องการ และการรับรู้ข่าวสารของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย กฤษณะ บุวรรณ และสหภาพ พอค้าทอง
๑๑๐	ศักยภาพของสินค้า Otop ห้าดาวเด่น กับแหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารชุมชนใกล้เคียง จ.เชียงราย โดย ยามนิจ แสนนำพล
๑๑๑	ผลการใช้รูปแบบการนิเทศโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ สำหรับครูผู้สอนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต ๒ โดย อุเทน วีระคำ
๑๑๒	การสร้างสื่อคณิตคิดสนุกเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรแทนตัวเลขสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดย อุเทน วีระคำ

๑๑๓	การบูรณาการทักษะชีวิตในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร่เขต ๒ โดย เบญจพร เอกจิตร
๑๑๔	การวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน โดย บุญยาพร ศรีคำชาว

- **หมายเหตุ**

-จะมีการประกาศ บทความที่จะมีการนำเสนอ เสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) และรูปแบบ
โปสเตอร์ (Poster Presentation) อีกครั้งหนึ่งในวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

-การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะมีการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์